



LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

Số 6, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa,
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

www.vca.org.vn ĐT: 080.49710

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2022

THƯ CHÚC MỪNG

Kính gửi: Các Doanh nhân của doanh nghiệp là thành viên liên kết của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các Doanh nhân làm việc trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Nhân dịp kỷ niệm 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2022), thay mặt Đảng đoàn và Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các Doanh nhân của các doanh nghiệp là thành viên liên kết của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; các Doanh nhân làm việc trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, phát huy vai trò của Doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó, môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thuận lợi, quy mô của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đội ngũ doanh nhân nước ta đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội. Đội ngũ Doanh nhân luôn năng động, sáng tạo, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho an sinh xã hội, nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, góp phần nâng cao vị thế của nước ta trong hội nhập quốc tế.

Là một thành phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã hiện có hơn 27.000 hợp tác xã, 120 liên hiệp hợp tác xã và hơn 120.000 tổ hợp tác, thu hút hơn 9 triệu thành viên. Doanh nhân của khu vực kinh tế tập thể đang đóng góp sức mình cho phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam mong muốn trao đổi, phối hợp với các doanh nghiệp là thành viên liên kết của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong vận động, tư vấn Doanh nhân trẻ khởi nghiệp theo mô hình hợp tác xã; giao lưu, liên kết, hợp tác giữa Doanh nhân hợp tác xã và Doanh nhân doanh nghiệp trong chuỗi giá trị, kinh nghiệm quản trị, xúc tiến thương mại và đầu tư, chuyển đổi số, tổ chức các diễn đàn, tham gia liên đoàn hợp tác xã trên địa bàn cả nước.

Một lần nữa, tôi xin chúc mừng các Doanh nhân là thành viên liên kết của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Doanh nhân làm việc trong khu vực kinh tế

tập thể, hợp tác xã. Kính chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Thân ái,



Nguyễn Ngọc Bảo

***Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX
Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới
và Phát triển KTTT, HTX***